

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ **SAMSUNG SSD**

สำหรับ Samsung SSD ทั้งหมด

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อ Solid State Drive (“ผลิตภัณฑ์”) ของ SAMSUNG SAMSUNG

เห็นคุณค่าในธุรกิจของท่านและมุ่งมั่นจัดหาบริการในคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อท่านอยู่เสมอ โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านล่างโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จาก

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านล่างโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จาก SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”)

LTD. (“SAMSUNG”) การใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านก่อให้เกิดข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อความสำหรับการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ

การใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านก่อให้เกิดข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อความสำหรับการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ SAMSUNG SSD นี้ (“ข้อตกลง”)

จำกัดของ SAMSUNG SSD นี้ (“ข้อตกลง”)

ก. นโยบายการรับประกัน

SAMSUNG ขอรับประกันแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการปิดผนึกนี้ (“ท่าน”) ว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพ

ว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ เป็นเวลาไม่เกินกว่า: (I) ระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัด

ระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัด ซึ่งระยะเวลาในการระบุไว้ในส่วน B ของข้อตกลงนี้ โดยเริ่มต้นในวันที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการปิดผนึก หรือ

โดยเริ่มต้นในวันที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการปิดผนึก หรือ (II) ระยะเวลาจะสิ้นสุดลงในวันที่ SSD มีการใช้งานเกินค่าเกณฑ์ TBW (TOTAL

มีการใช้งานเกินค่าเกณฑ์ TBW (TOTAL BYTES WRITTEN) ดังที่อาจมีกำหนดไว้โดย MAGICIAN SOFTWARE ของ

SOFTWARE ของ SAMSUNG (สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับค่าเกณฑ์นี้ โปรดดูที่เอกสารข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ SSD นี้ๆ ของท่านซึ่งมีอยู่ที่

โปรดดูที่เอกสารข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ SSD นี้ๆ ของท่านซึ่งมีอยู่ที่ www.samsung.com/ssd,

www.samsung.com/samsungssd)

ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง ระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัดจะตัดสินจากวันที่ผลิต

ในกรณีที่ SAMSUNG เชื่อว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือคุณภาพ

และไม่เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้ข้างต้นภายใต้การใช้งานปกติตามดุลยพินิจของ SAMSUNG แต่เพียงผู้เดียว

SAMSUNG แต่เพียงผู้เดียว ครอบคลุมที่ท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และในระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัด

ครอบคลุมที่ท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และในระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัด และภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในข้อตกลงนี้ SAMSUNG

และภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในข้อตกลงนี้ SAMSUNG จะเลือกปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: (1) ซ่อมแซม

ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า หรือ (2)

หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า หรือ (2)

(2) คืนเงินตามราคาของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดปัจจุบัน ณ เวลาที่มีการเรียกร้องสิทธิในการรับประกันไปยัง SAMSUNG หาก SAMSUNG

SAMSUNG หาก SAMSUNG ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ได้ ในกรณีที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SAMSUNG

SAMSUNG อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานมาแล้วก่อนหน้านี้

โดยได้มีการซ่อมแซมและทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ SAMSUNG

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจะมีเวลานานกว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิม หรือเก้าสิบ (90)

การรับประกันดั้งเดิม หรือเก้าสิบ (90) วัน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเพื่อรับบริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกส่งกลับไปให้ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ NTF

วัน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเพื่อรับบริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกส่งกลับไปให้ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ NTF (ไม่พบปัญหา) เมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้ว

(ไม่พบปัญหา) เมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้ว ผลิตภัณฑ์ของท่านจะถูกส่งกลับไปให้ท่าน ท่านควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ก่อนเสมอ การรับประกันนี้มีไว้สำหรับท่านเท่านั้น

ท่านควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ก่อนเสมอ การรับประกันนี้มีไว้สำหรับท่านเท่านั้น และไม่สามารถโอนได้

B. เงื่อนไขการรับประกันแบบมีข้อจำกัด (ระยะเวลาและ TBW)

ผลิตภัณฑ์	ความจุ	นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์
		(ระยะเวลาหรือ TBW)
ซีรีส์ 830	64GB/128GB/256GB/512GB	3 ปี
ซีรีส์ 840	120GB/250GB/500GB	3 ปี
ซีรีส์ 840 PRO	128GB/256GB/512GB	5 ปี (73 TBW สำหรับการใช้งานในองค์กร)
ซีรีส์ 840 EVO	120GB/250GB/500GB	3 ปี
ซีรีส์ 850 PRO	128GB/256GB/512GB/1TB	10 ปี หรือ 150 TBW
ซีรีส์ 850 EVO	120GB/250GB	5 ปี หรือ 75 TBW
	500GB/1TB	5 ปี หรือ 150 TBW

C. ขอบเขตของการรับประกันแบบมีข้อจำกัด

การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่นำมาใช้ หาก: (i) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวิธีใช้ที่เพิ่มเติมเข้ามาใดๆ (ii)

ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำงานและสภาพแวดล้อมที่มุ่งหมายของผลิตภัณฑ์ (iii) มีความล้มเหลวหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์

มีความล้มเหลวหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือคอมโพเนนต์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ (iv)

หรือคอมโพเนนต์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ (iv) มีความล้มเหลวหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ

อันเป็นผลมาจากการติดตั้งหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม การใช้ผิด การละเลย การซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง อุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v)

การดัดแปลง อุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v) มีเหตุการณ์อื่นใดซึ่ง SAMSUNG เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่ท่านผิดข้อตกลงฉบับนี้

เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่ท่านผิดข้อตกลงฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ และใช้ไม่ได้ใน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบการช่วยชีวิต

และใช้ไม่ได้ใน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบการช่วยชีวิต งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือความปลอดภัย

อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือความปลอดภัย หรือการใช้งานอื่นใดซึ่งความล้มเหลวอาจทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย

หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย หรือการใช้งานทางการแพทย์หรือการป้องกันใดๆ หรือการจัดซื้อโดยรัฐที่อาจมีการนำข้อตกลงหรือเงื่อนไขพิเศษมาใช้ ดังนั้น

หรือการจัดซื้อโดยรัฐที่อาจมีการนำข้อตกลงหรือเงื่อนไขพิเศษมาใช้ ดังนั้น **SAMSUNG** ปฏิเสธความรับผิดชอบ และทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ อันเกิดจาก และทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และท่านต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดอันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวหรือที่คล้ายคลึงกัน

การรับประกันของ **SAMSUNG** ไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุง/การประกอบ และการกู้ข้อมูลของ **SSD** และการกู้ข้อมูลของ **SSD** สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การรับประกันของ **SAMSUNG**

ยังไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ โดยมีการบรรจุที่ไม่เหมาะสม ถูกปรับเปลี่ยน หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบในเวลาที่ได้รับ ท่านสามารถอ้างอิงถึงรายการที่ไม่ครบถ้วนของตัวอย่างข้อบกพร่องในการรับประกันทางด้านล่าง:

- ได้รับการบรรจุหรือขนส่งอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้ที่บรรจุในการขนส่งอันไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้ที่บรรจุในการขนส่งอันไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- การปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยครูดลึก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยครูดลึก
- การปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายฮาร์ดไดรฟ์ **SAMSUNG** ใดๆ บนผลิตภัณฑ์
- กรอบภายนอก **SSD** ที่ถูกเปิดไว้ หรือ
- เทปซีลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์หายหรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

D. ข้อจำกัดในการรับประกันและข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

ยกเว้นสำหรับการรับประกันโดยชัดแจ้งที่ระบุไว้ในที่นี้ **SAMSUNG** ปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยอื่นๆ ทั้งหมด ปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทำความตกลงกัน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทำความตกลงกัน และการใช้งานเพื่อการค้า การรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้งหมดจะถูกจำกัดไว้ในระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัด

ข้อตกลงฉบับนี้ระบุความรับผิดชอบทั้งหมดของ **SAMSUNG** และการเยียวยาเฉพาะตัวของท่านในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ **SAMSUNG** และการเยียวยาเฉพาะตัวของท่านในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ **SAMSUNG** ผู้จัดหาสินค้าของ **SAMSUNG** หรือบริษัทในเครือใดๆ ผู้จัดหาสินค้าของ **SAMSUNG** หรือบริษัทในเครือใดๆ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษอื่นใด ความเสียหายทางการเงินอื่นใด หรือข้อมูลหรือไฟล์ที่สูญหายใดๆ แม้ว่า **SAMSUNG** จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่จำเป็นของการเยียวยาที่จำกัดใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่

และโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่จำเป็นของการเสียหายที่จำกัดใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG

SAMSUNG จะรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้

E. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (ซึ่งไม่รวมข้อขัดแย้งในหลักการทางกฎหมายใดๆ

(ซึ่งไม่รวมข้อขัดแย้งในหลักการทางกฎหมายใดๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น) ข้อโต้แย้ง การโต้เถียง

การโต้เถียง หรือการกล่าวอ้างทั้งหมดระหว่างแต่ละฝ่ายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดของข้อตกลง)

ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดของข้อตกลง) จะได้รับการแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่จะจัดขึ้นในโซล เกาหลี

เกาหลี และจะดำเนินการในภาษาอังกฤษภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกมัดกับทุกฝ่าย

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกมัดกับทุกฝ่าย ยกเว้นกรณีที่คำพิพากษาและการดำเนินการทางกฎหมายที่ตามมาจะบังคับให้มีการเปิดเผย

ขกเว้นกรณีที่คำพิพากษาและการดำเนินการทางกฎหมายที่ตามมาจะบังคับให้มีการเปิดเผย ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคำชี้ขาด

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคำชี้ขาด จะต้องถูกเก็บเป็นความลับ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.samsung.com/ssd และ www.samsung.com/samsungssd